

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

iDE là một tổ chức phi chính phủ quốc tế với văn phòng chính ở Mỹ và bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991. iDE áp dụng các nguyên tắc thị trường để góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam thông qua các dự án theo định hướng thị trường, ví dụ như tiếp thị, phát triển mạng lưới cung ứng, để hỗ trợ cho các hộ dân và doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam cải thiện sản xuất, tiếp cận thị trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tất cả các dự án của iDE đều được thực hiện theo định hướng thị trường, kích thích sự thay đổi bằng cách tạo nhu cầu và phát triển cung ứng các ý tưởng và công nghệ mang lại tác động tích cực đáng kể cho người dân có liên quan đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị cao, cấp nước và vệ sinh nông thôn, công nghệ Tưới tiết kiệm hiệu quả.

Hiện nay, iDE đang thực hiện dự án “**Phát triển thị trường Công nghệ Tưới Tiết Kiệm nhằm giúp nông dân tỉnh Gia Lai tăng cường khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu và Nâng cao thu nhập**” trong thời gian 3 (ba) năm và có nhu cầu tuyển dụng **một (1) Cán bộ Điều phối địa bàn** toàn thời gian (full-time), chi tiết như sau:

Nhiệm vụ chính: Phân tích và nhận diện địa bàn/khách hàng tiềm năng; Thu thập thông tin và phản hồi của khách hàng; Xây dựng/Hỗ trợ cơ sở cung ứng sản phẩm/dịch vụ liên quan công nghệ Tưới tiết kiệm.

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế nông nghiệp hoặc quản trị kinh doanh, hoặc các ngành marketing/sale. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm/hiểu biết về nghiên cứu thị trường/ khách hàng và phát triển kênh phân phối, hiểu biết về lĩnh vực Tưới tiết kiệm là một lợi thế. Năng động, sáng tạo.

Địa điểm làm việc: Bốn (4) huyện/thị, tỉnh Gia Lai; Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro, An Khê (*yêu cầu thường trú tại 1 trong 4 huyện/thị*) và đi công tác đến các địa bàn khác khi iDE có yêu cầu.

Hồ sơ ứng cử: Thư ứng tuyển nêu rõ mục tiêu/mong muốn khi ứng tuyển và chứng minh sự phù hợp với vị trí ứng tuyển. Sơ yếu lý lịch (*nêu rõ các kinh nghiệm có liên quan đến vị trí tuyển dụng, công việc đã từng làm và thông tin liên lạc của ba (3) người liên quan khi cần xác minh*), đơn xin việc và photocopy các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 05/10/2018 (email hoặc bưu điện) đến địa chỉ: recruitment_vn@ideglobal.org hoặc Văn phòng iDE Huế: 44 Trần Văn Ôn, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

iDE sẽ không trả lại hồ sơ và chỉ liên lạc với ứng viên được chọn phỏng vấn.